

集合研修総括

Vậy là tôi đã học được một tháng ở nghiệp đoàn rồi đó, thời gian trôi nh
thật đấy, mỗi hôm nào tôi cũng các bạn bế ngồ đặt chân sang đất nước mặt
trời mọc mà quay đi quay lại đã được một tháng rồi. Tôi vẫn còn nhớ như i
những sự việc diễn ra diễn ra vào hôm đó, ngày đầu tiên tôi bước chân sang
một đất nước xa lạ, một nơi mà không có những người thân, bạn bè và gia đình
không ở bên, một nơi mà cuộc sống sinh hoạt khác hoàn toàn so với những gì
tôi sống từ trước đến giờ. Nhưng có lẽ ông trời sẽ không phụ lòng ai bao giờ
và hơn thế nữa nếu ai lấy đi của bạn một cái gì thì họ sẽ bù đắp lại ch
bạn một thứ khác, và tôi cũng vậy tuy tôi không được ở cùng gia đình
nhưng may mắn cho tôi là tôi được sang một nghiệp đoàn rất tốt. Ngay
từ ngày đầu tiên tôi bước chân sang bên này thì tôi đã được giám đốc
của Nghiệp Đoàn cùng với rất nhiều giáo viên ra đến tận sân bay để đón
tôi cùng các bạn, đó là sự động viên tinh thần đầu tiên của Nghiệp Đoàn
giành cho tôi làm cho tôi có được cảm giác yên tâm và có thể một phần n
quên đi nỗi nhớ nhà, nỗi lo sợ khi phải sang một nơi hoàn toàn xa lạ.

Nếu một ngày, hai ngày mà để cho tôi nhận xét về một con người ho
một tập thể thì rất khó mà có khi sự nhận xét đó lại chưa chắc có thể l
đúng. Những thời gian tôi học tập ở Nghiệp Đoàn cũng đã được một tháng
thời gian đó cũng không phải là ngắn mà cũng chưa đủ dài nhưng cũng
đủ để cho tôi có thể cảm nhận được sự quan tâm của Nghiệp Đoàn giành
cho mọi người là rất chu đáo. Tất nhiên mỗi người đều có một cách suy
nghĩ một cách cảm nhận riêng, không ai có thể giống nhau đến từng chi
tiết trong sự suy nghĩ. Nhưng riêng với bản thân tôi thì tôi thấy rằng cô
giám đốc của nghiệp đoàn là một người rất tài giỏi, cô là một người
rất nghiêm khắc tuy đôi khi cô có nói hơi nặng lời một chút nhưng tôi
có thể hiểu rằng cô cũng chỉ vì tốt cho mọi người và nếu như cô khôn

nói thì đó cũng đồng nghĩa là cô không còn quan tâm tới mọi người nữa. Thế thì cô là một người rất cứng nhắc, thẳng thắn và rất tốt tính, cô quan tâm đến mọi người từ những bữa ăn giấc ngủ, từ những cuộc sống hằng ngày cho đến những điều nhỏ nhất khiến cho tôi quên đi những sự mệt mỏi, những nỗi buồn nhớ gia đình dần tan biến. Cảm ơn cô rất nhiều người mà luôn đứng phía sau quan tâm, ân cần, lo lắng, chăm sóc cho những thực tập sinh như chúng tôi để cho tôi và mọi người có được những quy lợi nhất, cuộc sống tốt nhất và đặc biệt là rất yên tâm khi trở về công ty để có thể làm việc tốt nhất. Cảm ơn cô rất nhiều.

Ở trong nghiệp đoàn không chỉ có riêng mình cô giám đốc mà các thầy trong nghiệp đoàn là những con người rất thân thiện, luôn giúp đỡ chúng tôi những lúc cần đặc biệt là hai người thầy luôn theo sát những gì mà hàng ngày chúng tôi được trải nghiệm ở trên đất nước này. Thầy chỉ bảo cho mọi người từ ngôn ngữ đến những phong tục tập quán ở đất nước con người Nhật Bản để cho mọi người có thể dần quen với những gì mà sắp tới mà người sẽ bắt gặp. Cảm ơn thầy cô rất nhiều. Thời gian tới đây là tôi sẽ được trải nghiệm cuộc sống thực tại, sẽ phải tự mình làm, tự mình học tự mình quyết định tất cả. Tuy thầy cô ở nghiệp đoàn không sát bên cạnh mà người như thời gian tôi và các bạn học tập ở nghiệp đoàn nhưng thầy cô luôn âm thầm đứng sau lưng quan tâm và động viên mọi người mỗi khi cần thì tôi thêm tự nhủ với lòng mình rằng phải thật cố gắng, phấn đấu để không phụ lòng những gì thầy cô đã dạy dỗ tôi trong thời gian học tập và trải nghiệm cuộc sống của Nhật Bản tại Nghiệp Đoàn.

Một lần nữa xin được cảm ơn thầy cô rất nhiều

Fu Kuoka 2019年02月13日

Nguyễn Văn Hội グインワゴン 本1

集合研修総括

Mỗi hôm nào xa gia đình bước chân sang đất nước mặt trời mà tới nay cũng đã được một tháng rồi, đúng là thời gian trôi qua thật chóng tôi cứ ngỡ như mới được hai tuần ở nghiệp đoàn từ buổi đầu tiên tôi và cả đoàn được SS UAB và thầy Kyo và cô SS E Noda và thầy Phong ra sân bay đón rất nhiệt tình và còn chu đáo, kỷ niệm cũng chúng tôi ở sân bay nữa. Chúng tôi cảm thấy rất vui, sau đó thì chúng tôi được thầy Phong và thầy Kyo và cô UAB đưa về ký túc thầy Phong là người hướng dẫn về phiên dịch cho chúng tôi, thầy chỉ bảo chúng tôi các sử dụng cái đồ dùng trong phòng và phòng bếp và các phần loại rau và ngũ cốc này, sau khi hướng dẫn xong thì Phong sẽ về cùng cô SS Kyo sau khi hai cô về thì chúng tôi nghỉ ngơi một lát thì có người mang cơm đến cho chúng tôi, và chúng tôi bắt đầu ăn cơm trong tình thân vui vẻ phần khởi vì chúng tôi đã đặt chân tới đất nước mặt trời mới, mặc trong thời gian đầu tiên thì chúng tôi ở ký túc cũng lộc sê sê nhưng tôi cảm thấy rất may mắn, ngay đầu tiên thì chúng tôi được cô SS Kyo dạy và chúng tôi được thầy dạy rất nhiều thứ, nhiều điều rất cần thiết, trong cuộc sống và trong công việc mà sau này chúng tôi thường dùng, sau một tuần đầu tiên thì tôi và cả đoàn cũng đã quen dần với cuộc sống ở đây và thầy Kyo là một người rất nhiệt tình và vui tính dễ gần sau khi hết tuần đầu chúng tôi học sang tuần thứ hai thì chúng tôi được lộc sê sê đây với kinh nghiệm của cô SS đã học tập và trải nghiệm ở một đất nước rất mới và phát triển như thế này và cô SS cũng ở nước khác này cũng lâu năm rồi thì tất cả những gì cô SS học cũng rất là nhiệt tình chỉ bảo chúng tôi những kỹ năng sống và ứng xử và trong công việc truyền đạt hết tất cả cho chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết nói gì để diễn tả cái?

Xuất của mình về sê sê thuê sê chúng tôi rất cảm ơn sê sê. và sê sê UAB Ban đầu thuê chúng tôi đến thuê chúng tôi nghỉ trong đơn hàng của chúng tôi cũng xảy ra một số chuyện để sê sê nghỉ ngơi nhưng chúng tôi cũng mới số một chút, chúng trao thời gian qua chúng tôi chuyển sang vào phòng ở và học tập và chúng tôi cũng tiếp xúc với sê sê nhiều hơn thuê chúng tôi nghỉ UAB sê sê là một người rất là tốt, sê sê như là người mẹ thứ 2 của chúng tôi vậy, sê sê lo cho chúng tôi từng bữa ăn giấc ngủ cho chúng tôi. mỗi hôm nào mới đặt chân sang đất nước mặt trời mọc tôi hôm nay chúng tôi đã học tập ở nghiệp đoàn được một tháng rồi trong thời gian một tháng ở nghiệp đoàn tôi và cả đoàn đã học được rất nhiều điều cần thiết trong cuộc sống như học về luật lệ giao thông và phòng cháy chữa cháy và đóng đất, bảo, lũ và rất nhiều thứ khác nữa. cuối cùng tôi cũng không biết nói gì, chỉ biết nói lời cảm ơn tới nghiệp đoàn và công ty và tất cả thầy cô trong thời gian qua đã chỉ bảo và tạo điều kiện cho chúng tôi được học tập. Tôi thuê sê cảm ơn nghiệp đoàn và công ty và tất cả thầy cô rất nhiều, và tôi chúc cho nghiệp đoàn và công ty ngày càng phát triển hơn nữa và chúc cho tất cả thầy cô giáo ~~may mắn~~ luôn luôn có sức khỏe thật tốt để làm việc để đưa công ty và nghiệp đoàn ngày càng lớn mạnh hơn.

trong 3 năm làm việc tại công ty tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức và khả năng để làm việc thật tốt để đưa công ty phát triển và lớn mạnh hơn nữa. xin hết.

FUKUKA 2019年02月13日

集合研修総括

7/27 7/28 7/29

Nay là ngày 13-02-2019 là ngày cuối Sắp xa nơi này nơi trung tâm tạo niềm mong cho tôi biết Văn hóa Con người là bước tiến để học tập làm việc trên đất nước Nhật này

Ngày 15 buổi Sáng chúng tôi đặt chân đến đất nước hoàn toàn xa lạ nơi quang bá hình ảnh đất nước văn minh sạch đẹp. Khoảng 9h cô Kusabe và một thầy phụng phiên dịch và thầy Kyô ra đón chúng tôi dưới cái thời tiết khá là lạnh buốt thì chúng tôi mặc vest đồng phục để chào hỏi. Sau đó nghiệp đoàn đưa chúng tôi về kí túc xá và hướng dẫn lối sống Cách Sinh hoạt con người

phân loại xác chúng tôi Sinh sống. Sau đó là nghỉ ngơi và dùng bữa cơm nhất đầu tiên còn lạ nước lạ cái Cơm khá là khó ăn vì ngọt khác xa với cơm nước ở nhà ngày đầu tiên tôi qua

lại đến ngày thứ hai Sáng dậy 7h về Sinh cá nhân học tập rồi đi chuyên đến trung tâm Văn hóa học về quy định quy tắc cách ứng xử của người dân địa phương cần tránh để không mắc phải quy định tra luật pháp

Của Nhật thầy Kyô khá là vui tính và rất là dễ gần và hài hước với mọi người nên buổi học đầu tiên tôi qua rất là vui vẻ không

như những gì mình con lo lắng về tăng khi mọi người nói không hiểu và rồi thời gian trôi tăng ngày cuộc sống dần thích nghi và có cả SS lạc là người ở cũng trung tâm và đây

Cho chúng tôi rất nhiều điều mới đầu gặp thầy cũng khá là đẹp dai và nghiêm túc những qua nhiều ngày tiếp xúc thầy rất là hiền lành vì thầy cũng là người Việt và biết được tâm lý

và cách sống của những người Việt tuy thầy còn khá trẻ như thầy rất chín chắn vì thầy đã học tập làm việc bên này đã

1 năm trôi qua thấy cũng vất cho chúng tôi những lời khuyên và cách
Sĩ lí tình huống khi gặp phải trên đất nước nhất những điều vất
bề ịch được khoảng hai tuần chúng tôi chuyển về văn phòng tin SỞ của
ngành đoàn thường xuyên tiếp xúc và cách đi lại với các cô làm trong
văn phòng, từ về Sinh Sinh hoạt rất gọn gàng và mọi thứ cần chỉnh tề
hi hi vì đã quên với cuộc sống ở nhà nên Song này về Sinh Sinh hoạt
mới đầu chưa quen và sẽ lại quen và tạo cho mình lối sống rất cần
thiết cho 3 năm làm việc bên này kết hợp với những buổi học tập là
những buổi tham quan và phòng chống cháy nổ, k luật pháp nước bạn
và lần đầu tiên Song bên này ăn cái tết xa nhà bên đất nước bạn
anh em từ từ chiếc đơn giao thừa tuy không được như ở quê cũ
Cũng những cũng người ngoài phần nào hi hi. Chiều hôm sau ngành đoàn
cho đi chùa Cầu tâm lấy duyên rất thoải mái vì ở trên núi không
gian khá là thanh tịnh, sau mấy hôm chúng tôi lại được đi tham quan
tháp Fukuka là biểu tượng của thành phố và được xem bảo tàng và biển cảnh
đó rất là thú vị và đến đến ngày chúng tôi chuẩn bị về Cty đã để lại
số rất nhiều ấn tượng tốt về ngành đoàn các thầy các cô đã dạy chúng
tôi để có bước đi về làm việc về Công ty mới.
Cuối cùng em rất cảm ơn các thầy các cô đã ân cần chăm
sóc quan tâm anh em trong đoàn từ đời sống Sinh hoạt và mong muốn
Công ty càng ngày càng phát triển hơn nữa.

Fukuka Ngày 13 - 5 - 2019

集合石の係系念括

ワゴンゴツワハイ

Hôm nay, ngày 14 - 2 - 2019, thời gian tôi dần thêm thời cũng đã được 1 tháng, 8 anh em chúng tôi đã dần quen với cuộc sống nơi đây, thời tiết ở đây thời là lạnh, không khí rất trong lành và sạch sẽ. Thầy và cô rất tốt bụng và thân thiện. Buổi học đầu tiên tôi được thầy cô dạy những kiến thức cơ bản và sinh sống tại nhật, thầy dạy thêm từ mới, và nắm chắc để được tiếp tục trong cuộc sống và làm việc tại nơi đây. cảm ở đây được chế biến rất bắt mắt, nhưng hơi ngọt, tôi được thầy dẫn đi rất nhiều nơi học mọi thứ trên đất nước này. Đối với tôi đều là lần và mới mẻ. Cứ mỗi sáng thức dậy mỗi người 1 công việc, dọn dẹp nhà cửa rồi ăn sáng đến 9h thầy dẫn chúng tôi đi học. Thầy chuyên dạy cho rất nhiều kiến thức. Có 1 buổi học cô ok dạy tuy không có thầy phiên dịch. nhưng công việc dần dần được cho chúng em hiểu được phần nào. cô chỉ cho cách nhớ ở nhà ở gần công ty địa chủ và 1 số thứ cần thiết. Học thức buổi học cô bảo mọi người cũng cố gắng, con người ở đây rất thân thiện rất nhiệt tình mọi khi đi học cũng chỉ đi, cứ mỗi ngày hết sữa với bánh mì là cô lại nhờ thầy kyo chỗ chủ tư đi mua. máy móc ở đây hiện đại quá, cứ đi đi qua là hết tiền, nhanh gọn, và tài. giao thông ở nhật thì lưu thông phía trái (đường) xe cô thừa thớt hơn xe với việt nam, và đặc biệt không khi nào thầy cô hay cả mọi người đi trên thủ luật 1 tháng ở đây thầy học là người luôn sát cạnh cũng chúng tôi thầy chuyên đi rất nhiều thứ bổ ích, còn các cô rất bận với công việc của mình. Do đó kiến thức hiểu biết tiếng nhật của mình còn kém lên tôi rất ngại không giao tiếp được nhiều. Thầy kyo dẫn chúng tôi đi chùa, và chụp rất nhiều bức ảnh đẹp và ăn món bánh thơm và ngon. điều đặc biệt là những ngôi chùa ở đây đều ở trên đồi núi nơi nào có rất nhiều như cây cỏ thực vật bao quanh trên đồi núi này cũng có quán cơm ăn thức 1 nhúm món ăn cực kỳ ngon cô là người mở ra công ty và đưa chúng em đến với đất nước này bạn mới đẹp này, cô là người rất dễ mến và nghiêm túc trong công việc, thời gian vừa qua cô rất bận chưa được tiếp chuyện cũng với cô nhiều những ngày chuẩn bị đi về công ty làm việc tôi được thầy học và thầy kyo đưa đi đến chỗ học cứ người bị thương từng bước từng bước thầy người nhật chỉ bảo cho chúng tôi các bước số cấp cứu

người tôi với chúng tôi ở các cửa 1 người không phải là để không xa a bop.
theo chúng tôi thấy đây kể từ bước học thấy cấp phát cho chúng tôi 1 chu
thể b và cảm ơn thầy đã chỉ dạy cho chúng tôi, vài ngày sau đó chúng tôi được
chờ tháp Fukuo cao thấp thật là cao và đẹp, ngoài đó có sông, biển thật rộng
và đẹp, chơi những thời tiết khi ở biển lạnh thật, bên trong tháp họ bán rất
nhiều đồ đẹp, bên trong ấm áp, rất là nhiều người đến tham quan mỗi ngày
sau đó chúng tôi đến viện bảo tàng cũng là nơi này hằng ngày, có những chi
liều năm trời bảo quản nó rất nhiều đồ đẹp, Trái Qua 1 tháng công việc của
thầy và cô đã chuyển dạy nhiều kiến thức bổ ích, em cảm ơn thầy cô thời
gian qua thật là lãng mạn cho chúng em từng bữa ăn giấc ngủ, và đặc biệt cảm
ơn cô là người chỉ a em đến với thế giới mới đẹp này, em sẽ cố gắng thật nhiều
để thầy cô không phải lo lắng nhiều về chúng em, thời gian cũng trôi nhanh
quá mỗi ngày nào còn thì hãy em chi sẽ gặp cô trong lòng biển khơi, luôn dạy và
lo lắng. khi biết cô chọn, lòng sung sướng nghe ngao trong dòng nước / mặt
sắp tới em bắt tay vào công việc của công ty chi thể thân hay như nào chi chi
nữa em vẫn sẽ cố gắng thật nhiều, Em xin chào thầy cô và em sẽ cố gắng
tiếp bước cùng chúng em 1 tháng của Qua. Trong 3 năm em sẽ cố gắng nỗ lực nhiều
hơn và thi được N3.

このお礼状を
送ります。FLT=

Fukuoka 2019年9月12日

181

Phương pháp dạy học

Giáo viên học

Sau một thời ở Nghiệp đoàn tôi cảm thấy nhiều điều lợi ích cho việc chuẩn bị hành trang cho công việc mới có nhiều thời giờ nghỉ ngơi, văn hóa, thay đổi và cách ăn mặc đi đứng với năng lực người nhất khi mới sang chúng tôi phải cảm ơn các thầy cô ở nghiệp đoàn biết ơn rất nhiều qua một tháng qua không hề thấy nào đã chuẩn bị cho chúng tôi tất cả cũng như về học tập cũng nhất và tự nhiên cũng làm nhất đến việc này chúng tôi còn được học về pháp luật nhất làm, phần khác nữa chúng tôi đã đi sang thăm các trường, về cách học tập của người cũng được các cô, giáo viên nhất chỉ bảo hướng dẫn tận tình và không có chút phân biệt người ngoài kia chúng tôi được học thêm nhiều kỹ năng sống, các kỹ năng nhất tự nhiên người nhất họ sống học tập... sống gần gũi không như nơi học học như người ở ở nhà học cũng rất tốt hơn như chúng ta biết cách học cách sống của họ, không chỉ vậy tôi còn học hỏi cảm nhận trực tiếp văn hóa của người nhất khi ở nghiệp đoàn họ rất coi trọng lễ nghĩa phép tắc, kết thúc những giờ nhất là sự chào hỏi chúng tôi cũng phải học hỏi nhiều về cuộc sống thay đổi tại quê của người nhất khi về công ty làm việc hơn nữa, ở nghiệp đoàn chúng tôi còn được học, chơi chơi những giờ học bổ ích ở ngoài như đi chùa cầu nguyện cầu an, đi thăm nơi được coi là di tích ở quê đây xem cách đi đứng và phong tục tập quán giao thiệp với người nhất làm rõ nhiều điều biết số với việc này cần phải học để chuẩn bị cho những giờ mình cần phải áp dụng và sống tốt.

không bị hết phải? cảm ơn nhiều đến thầy - lớp mình với mọi người đã tận
tình dạy dỗ chúng tôi với lòng tận tâm thầy dạy dỗ ở đây mình nhớ năm
này cô cô rất nhiều tình nguyện giúp đỡ? làm cho chúng tôi
với kinh nghiệm sống phải biết cho chúng tôi nhiều đến chúng tôi t^o biết.
Tôi không biết nói gì hơn cảm ơn nhiều đến và các thầy cô
đã tận tình dạy dỗ chỉ dẫn chúng tôi hành trang cho công việc mới
và cũng chính vì cho chúng tôi biết thời giờ đặc biệt khi về công ty
chúng tôi cũng không biết nói gì hơn cảm ơn lòng cách nào chỉ thấy vào
đó lòng cách nào học tập công việc cảm thấy t^o phụ lòng thầy cô đã
tận tình giúp đỡ dẫn dắt ở ND và chúng ta cảm học hỏi hơn và thêm
những kinh nghiệm của sau này.

FUKUOK@ ngày 9 tháng 2 năm 2019

レ-打オ-タツク

Hôm nay là ngày 14-2-2009 là ngày tôi gần hết thức học ở nghiệp đoàn. Để chuẩn bị về công ty để làm việc trong 1 tháng vừa qua, tôi sang nơi nghiệp đoàn nhờ được sự hướng dẫn, dạy bảo của các thầy cô. Tôi đã biết về một số cách sống, và tính cách người Nhật như thế nào, ở nghiệp đoàn tôi được học tập về an toàn giao thông. của người khi gặp tai nạn, và khi gặp các tình huống, như động đất, bão, sóng thần v.v... để biết cách xử lý các trường hợp nếu có thể.

Đặc biệt ở nơi nghiệp đoàn, tôi cảm nhận được một điều là, các thầy cô dạy bảo rất nhiệt tình, và chú ý bảo những điều tốt. Tránh mắc lỗi để chúng tôi đỡ bị phạt. Ở nghiệp đoàn như đợt này tôi ở thì khi hàn hàn lạnh và thỉnh thoảng có nắng nhẹ, thời tiết khá là thích, như mấy ngày được thầy chở đi chùa và đến tháp FUKUOKA để được đi chơi và hiểu biết thêm về những chỗ này tiếp và chụp ảnh và được dạo chơi rất vui.

Mặc dù năm nay ở nghiệp đoàn những tài cả anh em và thầy cô tôi được đón một đũa giao thừa và đón một cái tết khá vui và sum vầy, làm cho tôi đón một cái tết ở xứ người khá ấm lòng,

Còn ở nghiệp đoàn thì thầy cô cũng béo đẹp ra cả, vì được ăn uống với chế độ khá đầy đủ chất dinh dưỡng, chỗ ở thì đầu mùa lạnh này cũng ấm cúng, chán mùa người ở, mà thời gian nào cũng gọn gàng ngăn nắp và rất sạch sẽ, mặc dù khi hàn hàn thì rất lạnh nhưng, tiện nước luôn luôn đầy đủ

cho tất cả mọi người dùng. Một tháng ở nghiệp đoàn thì cũng
không lâu và cũng không phải nhanh, nhưng ở nghiệp đoàn là
một sự khởi đầu mới, để bắt đầu công việc ba năm ở
nhà. Tất cả dù là mới bắt đầu, nhưng một tháng ở nhà thì
tôi cũng cảm nhận được một chút ít về cuộc sống và công việc.
~~ở~~ Sang đây thì được sự giúp đỡ của thầy Lộc nên tôi cũng đỡ
một phần nào về tiếng Việt, mặc dù thầy còn trẻ, nhưng kiến
thức của thầy thì mọi người ai cũng phải học hỏi,

Trong một tháng vừa qua, tôi cảm ơn thầy, cô đã giúp đỡ
học hành và cuộc sống ở nhà, và trong ba năm tới tôi sẽ cố gắng
học tiếng Việt và thi bằng N3.

Ngày 14/12/2019.

2019年02月13日

ゲイン ゲン トウ アン

集合研修総括

Hôm nay là ngày 13 tháng 2. Đến hôm nay chúng tôi đã được nghiệp đoàn đưa 1 tháng. Buổi đầu đến Nghiệp Đoàn, khi xuống máy bay tôi được Cô và Sensei đón. Tôi về ở văn phòng và được hướng dẫn về quy định ở đây. Một tháng ở đây tôi biết được ngày vật sao đơn đẹp nơi ở và học được nhiều thứ khác. Buổi đầu đến, bữa cơm đầu tiên ở Nhật Bản mới đầu chưa ăn chưa quen. Dần dần tôi đã quen dần thói ăn của Nhật Bản. Ở Nghiệp Đoàn các thầy cô dạy chúng tôi rất nhiều thứ, các thầy cô rất nhiệt tình chỉ dạy cho chúng tôi. Khi ở Một tháng đầu ở Nghiệp Đoàn tôi thấy đường xa ở Nhật Bản rất sạch sẽ, xe cộ đi không một tiếng còi rất yên tĩnh (con người ở đây rất thân thiện). Tôi được tham gia các buổi học về cách đi xe đạp, đi thăm quan tháp Fukuoka được học cách cứu hỏa, cách xử lý nghiêm trọng đất, đối mặt với sức gió cấp 30, và học cách cứu người bị ngã. Đó là những bài học rất bổ ích khi tôi sống tại Nhật Bản trong 3 năm vì đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật có những thứ tôi không biết và không hiểu nhưng tôi đã được các sensei khác nhắc nhở giúp đỡ cho tôi. Một tháng ở đây thời tiết lạnh nên tôi không đi thăm quan được nhiều chỗ. Ngày 15 chúng tôi được về công ty tôi ở A Pa To cùng với bạn Hải và bạn Lâm. Một tháng ở Nghiệp Đoàn tôi đã quen dần với cuộc sống ở Nhật. Nhiều lúc chúng tôi đi. Thầy kỹ sư tôi đi mua đồ ở siêu thị, rất là vui. Ngày 5 tháng 2 chúng tôi được thầy dẫn lên chùa cầu may và đi chụp rất nhiều ảnh. Ngày hôm đó là ngày tết ở Việt Nam chúng tôi đã lên cầu sức khỏe cho tôi và gia đình về nhà.

người. Tôi thấy là Trong thời gian ở Nghiệp Đoàn, là Uka Be đã
quan tâm đến đời sống, giải quyết bữa ăn của chúng tôi. Kể từ
một tháng học tập ở Nghiệp Đoàn chúng tôi đã ăn ở
cùng nhau và quan tâm chia sẻ lẫn nhau. Về công chúng tôi đã
phải ở riêng nhưng chúng tôi vẫn đoàn kết, cố gắng làm
việc. Trong 3 năm chúng tôi sẽ chăm chú làm việc, cố
gắng hết sức mình, và tôi muốn mình đạt được N3 trong
3 năm. Xin cảm ơn cái đến nơi ở trong thời gian qua đã
giúp đỡ em rất nhiều. Khi em về công ty xin chúc các
người ở lại giữ gìn sức khỏe.

Fukuoka shi:

3年前 日本語を勉強し始めて以来、大変勉強になりました。

3年間で、N3が取得できました。先生たちどうも

ありがとうございました。

集合研修総括

ガイド

Hôm nay ngày 13-2-2019 Thời gian tham thoát trời đi đá kết
1 tháng học tập ở nghiệp đoàn và chuẩn bị đến ngày về công ty làm việc
Cảm giác hơi hợp thật khó tả.

Ngày đầu tiên sang đến nhất bản cảm giác thật mới lạ, không cần
kính quách em thật là đẹp. Khi về đến chỗ ở và học tập em được học như
điền mà nước đây em chưa hề được học, có nhiều điều thật là mới lạ
ở nghiệp đoàn 1 tháng tôi được học rất nhiều điều bổ ích cho cuộc sống.
Sau này các bài học cần tuân vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy
an toàn giao thông. Cách đi lại liên lạc trên đường, được học các
loại biển báo hiệu như đường, các biển báo nguy hiểm, các biển báo
thoát hiểm. Cảm giác học một tháng ở nghiệp đoàn rất vui, các thầy
cô cũng rất nhiệt tình và chu đáo, tận tình chỉ bảo cho đúng tôi.
Cuộc sống sinh hoạt tại nghiệp đoàn cũng rất tốt, đây chủ yếu nghĩ
về ăn uống đồ ăn tại nhất cũng khá là ngon và hợp với tôi.
Tại đây tất cả chúng tôi được thầy học dạy do rất nhiều thứ
cách ứng xử, giao tiếp hay cuộc sống thường ngày, và may cũng
xưởng, học cách bài vệ an toàn cho mình và người khác hàng chi
làm việc tại công xưởng. Tôi thấy rằng, nhiều điều thầy dạy rất
bổ ích mang thực tế. Một thầy học tại nghiệp đoàn là học đầu tiên các
tôi khi xa nhà, đôi lúc cũng có cảm giác nhớ nhà nhớ người thân

thật là họ' đối với tôi đây cũng phải là lần đầu tiên tôi xa nhà
như đây là lần đầu tiên tôi đi ra nước ngoài xa nhà xa người thân
cũng có nhiều điều bố ngỡ.

học ở đây có Urabe tuy rất bận rộn vì đang viết những công
giải thời gian gần đây đều cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi
từng chút, từ từ ngày đầu tiên gặp cô tôi đã cảm thấy cô
là một người rất tốt bụng và rất gần gũi với mọi người
cô là một giáo viên tốt bạn tình chí' dạy cho chúng tôi từng
chức một, cô dạy cho chúng tôi rất nhiều thủ' bộ' ích do cuộc
sống tại Nhật. 3 năm làm việc tại Nhật em sẽ cố gắng làm việc
và học tập để đạt N3.

ngày 13-2-2019

集合研修総括

トノニヤットタノ

Hôm nay là ngày 15 đã trôi một tháng tôi và các anh em cũng dần dần đã đến nghiệp đoàn để học về những vấn đề liên quan thông, các mục đích... Ngày đầu tiên đến đây còn ngỡ như buổi giờ cũng quen dần rồi. Kết thúc 1 tháng học ở đây, tôi đã học thêm được nhiều cái mới, các phong tục, các cách đi đường, các lễ hội, nó hoàn toàn khác ở Việt Nam. Nói đến, rất thú vị. Khi học ở đây, cũng rất tốt, thoáng khí trong lành. Ngày đầu tiên đến đây thấy sẽ rất mới vì chưa quen với khí hậu này rất ấm. Chúng tôi được xếp ở cùng thầy giáo người Việt Nam rất đẹp trai thầy ấy tên là Lộc. Thầy Lộc. Thêm cả tích các thầy vui vẻ, luôn chỉ dạy cho chúng tôi từ lúc mới sáng dậy cho đến bây giờ, thầy rất nhiệt tình. Ở được gần 2 tuần thì tôi và các bạn chuyển về văn phòng để ở chung cho tiện việc đi chuyển. Trong 1 tháng học ở đây chúng tôi đã được học thêm những thứ có ích cho công việc cũng như cuộc sống 3 năm ở đây nước mát trời mát. 1 tháng học ở đây, tôi thấy rất có lợi, chúng tôi đã được học các số văn nghệ bị học, các tri thức hợp khẩu cấp, học các dịp tại đám chày và văn bị đám chày, còn nữa là được đi nhiều chỗ đẹp như Fukueka như được ở trên núi rất đẹp, tháp Fukueka, được ra biển chơi như vì chúng tôi sống đúng mùa biển đẹp nhất của Nhật nên cũng rất đẹp. Sau khi đi chơi thì được thầy Kijo dẫn đi ăn bánh maki bánh rất ngon và thơm. Cuộc sống 1 tháng ở đây, rất thú vị vì còn nhiều điều chưa biết chỉ mong được ở thêm đây. Nhờ gần gũi để được thầy giáo hướng dẫn thêm 1 số kiến thức về các lĩnh vực nghiên cứu ở Nhật. Qua 1 tháng học ở đây, chúng tôi rất cảm ơn các thầy, cô đã tận tình chỉ bảo chúng tôi những điều chưa biết. Cảm ơn vì đã dạy chúng tôi giúp ích cho cuộc sống sau này ở Nhật. Học ở đây đã đưa một tháng nhưng mãi không quên được thầy cô ở đây vì nó rất thoải mái.

ôi ở VN Nam nó cứ ngọt ngọt. Ở đây, nó rất quan tâm đến đời sống
của thế tập sinh, nó là một người rất vui vẻ, nhiều lúc nó quên đi rất đáng
sợ. Còn thầy, thầy thì rất vui vẻ thảnh thơi, còn trên đưa về chúng tôi
rất là vui sắp về công ty rồi chắc chúng tôi sẽ nhớ mãi về lúc
học ở đây. Trong 3 năm làm việc ở đây, tôi sẽ cố gắng đạt được N2, trong
3 năm tôi sẽ cố gắng trong công việc cũng như tiếng Anh.
Cuộc sống ở đây 3 năm chẵn chẵn sẽ có những điều bổ ích như
tôi sẽ cố gắng để vượt qua và cố gắng hoàn thành ba năm
thời tốt.